



# เอกสารข่าวต่างประเทศ

## FOREIGN AFFAIRS NEWSLETTER

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

สำนักความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ กลุ่มงานข้อมูลข่าวสารระหว่างประเทศ

โทร ๐ ๒๒๔๒ ๕๙๐๐ ต่อ ๕๖๙๐-๑ โทรสาร ๐ ๒๒๐๖ ๖๕๕๔-๕ E-mail interinfodiv@gmail.com

ฉบับที่ ๒ ประจำเดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๖๕

### ประมวลข่าวต่างประเทศ

#### ๑ ญี่ปุ่น

- ญี่ปุ่นยกระดับการเตือนเกาหลีเหนือกรณียิงขีปนาวุธ

#### ๒ องค์การสหประชาชาติ

- องค์การสหประชาชาติเรียกร้องให้ประชาคมระหว่างประเทศยื่นหยุดเคียงข้างเมียนมา

**๑. ญี่ปุ่น : ญี่ปุ่นยกระดับการเตือนเกาหลีเหนือกรณียิงขีปนาวุธ (๓๑ มกราคม ๒๕๖๕)**

รัฐบาลญี่ปุ่นวางแผนยกระดับการเฝ้าระวังขั้นสูงต่อการยิงขีปนาวุธพิสัยกลางของเกาหลีเหนือเมื่อวันอาทิตย์ที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๕ ซึ่งเปียงยางได้ยิงขีปนาวุธในมุมที่ชันกว่าปกติโดยใช้วิถีการยิงที่สูงมาก

ทั้งนี้ คาดว่าขีปนาวุธดังกล่าวมีรัศมีการยิงประมาณ ๘๐๐ กิโลเมตร มีพาดานยิงในระดับความสูงที่สุดที่ประมาณ ๒,๐๐๐ กิโลเมตร ก่อนตกลงสู่ทะเลนอกเขตเศรษฐกิจพิเศษของญี่ปุ่น

นายคิชิดะ ฟูมิโอะ นายกรัฐมนตรีของญี่ปุ่น กล่าวว่า การยิงขีปนาวุธดังกล่าวละเมิดต่อมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ และขอประท้วงการกระทำดังกล่าวของเปียงยาง

การยิงขีปนาวุธของเกาหลีเหนือ เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๕ นับเป็นครั้งที่ ๗ ในปีนี้ และเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐ ที่เปียงยางยิงขีปนาวุธพิสัยกลางที่มีความสูงถึง ๒,๐๐๐ กิโลเมตร เจ้าหน้าที่รัฐบาลญี่ปุ่นเตือนว่าเกาหลีเหนือได้ยกระดับภัยคุกคามไปอีกขั้นแล้ว และเป็นไปได้ที่จะทวีความรุนแรงขึ้น โดยการทดลองยิงขีปนาวุธข้ามทวีปหรืออาวุธนิวเคลียร์

โดยก่อนหน้านี้ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕ เกาหลีเหนือได้ยิงขีปนาวุธข้ามทวีป ๒ ลูก โดยนายคิชิดะ ฟูมิโอะ รัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมของญี่ปุ่น กล่าวว่า เป็นที่ชัดเจนแล้วว่าเกาหลีเหนือกำลังพยายามพัฒนาเทคโนโลยีขีปนาวุธของตน การปล่อยขีปนาวุธชุดล่าสุดของเกาหลีเหนือถือเป็นการท้าทายประชาคมโลกอย่างมาก ในกรณีนี้ รัฐบาลญี่ปุ่นได้ยื่นเรื่องร้องเรียนอย่างเป็นทางการผ่านสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง

อย่างไรก็ตาม ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา และเกาหลีใต้ กำลังพิจารณาจัดการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศเพื่อหารือกับเกาหลีเหนือ โดยรัฐบาลญี่ปุ่นจะร่วมมือกับประชาคมระหว่างประเทศเพื่อเรียกร้องให้เกาหลีเหนือยุติการกระทำดังกล่าว

ที่มา : <https://www3.nhk.or.jp> (๑๗ มกราคม ๒๕๖๕)

<https://www3.nhk.or.jp> (๓๑ มกราคม ๒๕๖๕)

**๒. องค์การสหประชาชาติ : องค์การสหประชาชาติเรียกร้องให้ประชาคมระหว่างประเทศยืนหยัดเคียงข้างเมียนมา (๓๑ มกราคม ๒๕๖๕)**

นายอันโตนิโอ กูเตอร์เรส เลขาธิการองค์การสหประชาชาติ เรียกร้องให้ประชาคมระหว่างประเทศยืนหยัดเคียงข้างประชาชนชาวเมียนมา ภายหลัง ๑ ปี การล้มล้างอำนาจรัฐบาลที่มาจากประชาชนของรัฐบาลทหารเมียนมา

ทั้งนี้ นายอันโตนิโอ กูเตอร์เรส ได้ออกแถลงการณ์เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๕ ก่อนถึงวันครบรอบการรัฐประหารของรัฐบาลทหารเมียนมา เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ปีที่แล้ว โดยทหารเมียนมาได้ควบคุมตัวผู้นำที่สนับสนุนประชาธิปไตย รวมถึง นางออง ซาน ซู จี และปราบปรามผู้ที่ประท้วงต่อต้านรัฐบาลทหาร

นายอันโตนิโอ กูเตอร์เรส กล่าวว่า “ช่วงระยะเวลา ๑ ปีที่ผ่านมา ความรุนแรงในเมียนมาได้ทวีมากยิ่งขึ้น ทั้งปัญหาด้านสิทธิมนุษยชนและปัญหาความยากจนที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในเมียนมา” รวมถึงได้เรียกร้องให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเคารพสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐาน โดยกล่าวว่า "การเข้าถึงประชาชน

ผู้ประสบปัญหาที่มีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับสหประชาชาติและพันธมิตรเพื่อดำเนินการให้ความช่วยเหลือแก่เมียนมา"

องค์การสหประชาชาติระบุว่า จะเสริมสร้างความร่วมมือกับสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพื่อระดมความร่วมมือให้แก่ประชาชนชาวเมียนมา

ทั้งนี้ กองกำลังทหารของเมียนมายังคงต่อสู้กับกองกำลังที่สนับสนุนประชาธิปไตยและกลุ่มชาติพันธุ์ติดอาวุธ ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่ชนบท เนื่องด้วยเหตุการณ์ความไม่สงบดังกล่าว ทำให้ประชาชนบางส่วนต้องอพยพออกไป

ที่มา : <https://www3.nhk.or.jp> (๓๑ มกราคม ๒๕๖๕)

นางสาวกัลยา ดวงทอง  
นักวิเคราะห์สัมพันธ์ชำนาญการ  
กลุ่มงานข้อมูลข่าวสารระหว่างประเทศ  
สำนักความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ  
๓๑ มกราคม ๒๕๖๕